

ถึง นักเรียนใหม่ทุกท่าน



1 .จงมีความมั่นใจในตัวเอง

การที่นักเรียนย้ายมาจากต่างประเทศหรือไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่น ได้อาจเป็นปัญหาต่อการดำรงชีวิต
ที่นี่ก็จริง

เราขอให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเองในการใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมปลาย

ปัจจุบันสังคมญี่ปุ่นต้องการบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ภาษาทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศ

เพราะฉะนั้นเราจึงหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจเล่าเรียนเพื่อที่จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและใช้ประโยชน์จากทั้งภาษาแม่ (ภาษาของตัวเอง) และภาษาญี่ปุ่นได้

2. การช่วยเหลือนักเรียนที่ย้ายมาจากต่างประเทศและกิจกรรมแลกเปลี่ยน

* มีระบบให้การช่วยเหลือด้านการเรียนในโรงเรียน

(กิจการช่วยเหลือการเรียนภาษาญี่ปุ่น)

* มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากต่างประเทศ

เดือนพฤษภาคม

กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนม.ปลาย

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนม.ปลายที่ย้ายมาจาก

ต่างประเทศร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมต่าง ๆ

ซึ่งในเขตโอซาก้ามีนักเรียนม.ปลายประมาณ

200 คน เข้าร่วม

เดือนมิถุนายน

วายวายทอล์ค !

WaiWai

!

Talk

Part1

เป็นกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาของตนเอง

(สำหรับเด็กมัธยมปีที่5หรือสูงกว่า)

เดือนตุลาคม

กิจกรรม 「

Hanmadan

(ฮันมะตัน)

」

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ภาพกับนักเรียนเกาหลี

หรือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีและนักเรียนญี่ปุ่น

เดือนตุลาคม

「

One

World

(วันเวิลด์)

」

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากต่างประเทศ

และเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายต่างๆในเขตโอซาก้ามาร่วมสร้างสรรค์กันเพื่อทำความรู้จัก

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ,ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เดือนพฤษภาคม 「 Chugoku no tudoi (จูโกะคุ โนะ ซึโดย) 」
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มาจาก

ประเทศจีนมาร่วมสังสรรค์กัน

เดือนมกราคม วายวายทอล์ค ! WaiWai ! Talk Part2

ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาของตัวเอง(สำหรับเด็กมัธยมปีที่4)

เดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรม 「 Shunsetsu no kai (ซุนเสะซึ โนะ ไค) 」
สำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศจีน

3 .สิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมปลายในญี่ปุ่น



① จงให้ความสำคัญกับการเรียนในห้องเรียน

- ตั้งใจฟังสิ่งที่อาจารย์สอน
- เมื่ออาจารย์สั่งการบ้านหรือรายงานให้ส่งให้ทันตามที่อาจารย์กำหนด การส่งงานมีผลต่อคะแนน
- ในโรงเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่น นอกจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น งานกีฬาประจำปี งานวัฒนธรรม การไปทัศนศึกษา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนสำคัญเช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียน เพราะฉะนั้นจึงควรเข้าร่วมทุกกิจกรรม

② จงรักษาเวลา

- เข้าเรียนให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
- ในกรณีที่หยุดเรียนหรือมาสาย ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ นักเรียนควรตกลงวิธีการติดต่อกับอาจารย์ประจำชั้นไว้

③ จงรักษากฎระเบียบ

โรงเรียนทุกโรงเรียนมีกฎระเบียบประจำโรงเรียน
นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนของนักเรียนวางไว้
ยกตัวอย่างเช่น บางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนย่อมส้อมหรือใส่ต่างหู เป็นต้น
ในกรณีที่นักเรียนทำผิดกฎระเบียบโรงเรียนติดต่อกันหลายครั้ง
อาจจะได้รับการลงโทษโดยให้พักการเรียน
การพักการเรียนหมายถึงการที่นักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมเรียนในชั้นเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด(เช่นหนึ่งสัปดาห์ เป็นต้น)
ในกรณีที่นักเรียนมีเรื่องทะเลาะกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะถูกลงโทษโดยให้พักการเรียน

④ ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่

ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจภาษา จงอย่ากลัวที่จะชวนเพื่อนใหม่คุย
ถ้ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจจงอย่าเกรงที่จะถาม



4 เรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนในชั้นมัธยมปลาย

① การพิจารณาผลการเรียน

- ภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษาจะมีการสอบประมาณ 4 - 5 ครั้ง
ซึ่งผลการเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบ
- นอกจากคะแนนสอบแล้ว ความประพฤติในห้องเรียน (ห้ามหลับ
หรือคุยโดยไม่ได้รับอนุญาต) การส่งการบ้าน
หรือรายงานที่อาจารย์มอบหมายในชั้นเรียนมีผลต่อการพิจารณาผลการเรียน
ดังนั้นจึงควรใส่ใจและต้องส่งงานทุกชิ้น
ที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าเรียนก็มีผลต่อการพิจารณาผลการเรียนด้วยเช่นกัน
เพราะฉะนั้นจึงควรเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ

② การเลื่อนชั้น

ในการเรียนระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

ถ้านักเรียนทำผลการเรียนได้ไม่ดีเท่าที่กำหนดนักเรียนอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

ให้เลื่อนชั้น(เลื่อนชั้นชั้นปีที่2)

นอกจากนี้ถ้าขาดเรียนบ่อย

ๆ

อาจทำให้ไม่สามารถเลื่อนชั้นได้เช่นกัน นั่นหมายถึง

นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้นเดิม

5 การแนะนำเส้นทางหลังจากจบการศึกษา

①

นักเรียนควรจบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศญี่ปุ่นถ้าไ
ม่จบการศึกษาระดับม.ปลายแล้ว

จะหางานลำบาก

ถ้านักเรียนไม่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะลำบากในอนาคต

② การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลหรือจังหวัดโอซาก้า(เรียกว่ามหาวิทยาลัยรั
ฐ ๗)

และมหาวิทยาลัยเอกชนมีบางมหาวิทยาลัยที่สอบเข้าเรียนต่อได้ยาก

- ในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกก่อน

มีวิธีการสอบคัดเลือกหลายวิธี บางมหาวิทยาลัย

มีการจัดการสอบพิเศษสำหรับนักเรียนจากประเทศจีน(นักเรียนเชื้อสายญี่ปุ่น)และสำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากต่างประเทศ

อีกด้วย

ให้นักเรียนลองปรึกษาอาจารย์

และคณบดีมหาวิทยาลัยที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน

- การเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า และค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยเอกชนจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า1ล้านบาท

มีกองทุนกู้ยืมสำหรับการศึกษาและทุนการศึกษาซึ่งนักเรียนควรรหาข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

③ แนะนำอาชีพ

ทางโรงเรียนจะให้ข้อมูลแนะนำบริษัทที่รับสมัครนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับผู้ที่ต้องการ

จะทำงานหลังจากจบการศึกษา

การรับเข้าทำงานจะพิจารณาจากผลการเรียนระดับม.ปลาย โดยผู้ที่ได้ผลการเรียนดี ผู้ที่มีการขาดเรียนน้อยจะมีโอกาสได้รับพิจารณาก่อน